








ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 	 	 	 11
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16
คัมภีร์หุ้น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18
แม่มดพิสดาร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22
ศูนย์ข่าวอินไซด์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23
สังคมธุรกิจ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25
สรุปการซ้ือขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28



6 www.HoonInside.com 10  January  2019



7 www.HoonInside.com 10  January  2019



8 www.HoonInside.com 10  January  2019







	 JWD	ตั้งเป้าปี62	รายได้โต	15-20%	จาก

ทุกกลุ่มธุรกิจโตหนุน	มั่นใจปี62	ขยายการ

ลงทุนครบทุกประเทศในอาเซียน	เล็งลุยโลจิสติ

กส์เวียดนาม	ใน	Q1/62	-จ่อรุกฟิลลิปปินส์	ราว	

Q2/62	ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ตปท.	แตะ	25%	ใน

ปี63	จากปีนี้คาดอยู่ที่	12-13%	ยิ้มรับธุรกิจ

ห้องเย็น	รับอานิสงส์หลัง	EU	ปลดใบเหลืองน�า

เข้าสินค้าประมงของไทยแล้ว

 นายชวนินทร์	บัณฑิตกฤษดา	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เจ
ดับเบิ้ลยูดี	อินโฟโลจิสติกส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	JWD	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้น

อินไซด์ว่า	บริษัทฯ	ตั้งเป้ารายได้ปี	2562	เติบโต	

15-20%	จากปีก่อน	

โดยปีนี้จะเป็นปี

แห่งการเก็บเกี่ยว

รายได้จากการ

ลงทุนที่บริษัทฯ	ได้

มีการลงทุนอย่าง

ต่อเนื่อง	ประกอบ

ด้วยธุรกิจห้อง

เย็น,	ธุรกิจ

รับจัด

เก็บ

เอกสารและข้อมูล,ธุรกิจรับฝากและบริหาร

สินค้าอันตราย	,ธุรกิจรับขนย้าย	อีกทั้งจะ

สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจอาหาร	หลัง

บริษัทฯ	เข้าลงทุนใน	CSLF	บริษัทผู้ประกอบ

ธุรกิจให้บริการอาหาร	(Food	Service)	ใน

ประเทศไต้หวัน	และรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร

จาก	PPSEZ	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ประเทศกัมพูชาด้วย	

	 "คิดว่าปี	2019	ผลประกอบการเราน่าจะดี

กว่าปี	2018	แน่นอน	ส่วนฐานก�าไรเราตั้งเป้าให้

ดีขึ้นเรื่อยๆ		"	นายชวนินทร์	กล่าว	

	 ขณะที่คาดว่าปี2562	บริษัทฯ	จะขยายการ

ลงทุนครบทุกประเทศในอาเซียน	โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ	มีการขยายการลงทุนในประเทศ

อาเซียนแล้ว	ประมาณ	5	ประเทศ	ประเทศ

เมียนมา	,ลาว,	กัมพูชา,	อินโดนีเซีย,	สิงคโปร์	

เป็นต้น	ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง	และการ

ร่วมทุน	โดยปีนี้บริษัทฯ	เตรียมขยายการลงทุน

ไปสู่ประเทศเวียนนาม	โดยจะด�าเนินธุรกิจ

โลจิสติกส์	คาดว่าจะมีความชัดเจนถึงแผนการ

ลงทุนได้ในไตรมาส	1/2562	ขณะที่มีแผนจะ

ขยายการลงทุนในฟิลิปปินส์ด้วยโดยคาดว่าจะมี

ความชัดเจนในไตรมาส	2/2562	

	 ส�าหรับกรณีที่	สหภาพยุโรป	(EU)	ยกเลิก

ค�าสั่งเตือนน�าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทย		

คาดว่าประเด็นนี้จะส่งผลดีให้ผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับการประมง	โดยในส่วนของบริษัทฯ	

มีธุรกิจห้องเย็น	ซึ่งปัจจุบันมีคลังห้องเย็นอยู	3	

แห่ง	รวมพื้นที่คลังสินค้าให้บริการประมาณ	

100,000	ตัน	ขณะที่มีอัตราการเช่าพื้นที่

เฉลี่ยกว่า	90%	และในเดือนพฤษภาคม	2562	

นี้	บริษัทฯ	มีแผนจะเปิดคลังห้องเย็นที่มหาชัย	

เพิ่มอีก	1	แห่ง	พื้นที่คลังสินค้าให้บริการ

ประมาณ	15,000	ตัน	ส่งผลให้บริษัทฯ	จะมี

พื้นที่คลังสินค้าให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น	150,000		

ต้น		

	 นายชวนินทร์	กล่าวเพิ่มเติมถึง	แผนการ

ลงทุนในปี2562	ว่า	ปีนี้อาจจะไม่ได้มีการลงทุน

ขนาดใหญ่เพิ่มเติม	แต่มองว่าน่าจะเป็นปีแห่ง

การเก็บเกี่ยวการลงทุน	รวมทั้งไม่มีแผนขาย

สินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าห้องเย็นเข้าทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	((REIT)		

เนื่องจากมีการขายสินทรัพย์เข้ากอง	AIMIRT		

ไปแล้วในปีก่อน	ส่วนการขยายการลงทุนในต่าง

ประเทศ	ปีนี้คาดว่าจะครบทุกประเทศในอาเซียน		

โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้าในปี2563	สัดส่วนรายได้จาก

ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นแตะ	25%	จากปีนี้	(2562)	

คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ	12-13%				

	 ส่วนปัญหาสงครามการค้า	ระหว่างประ

เทสสหรัฐฯ	และจีน	เชื่อว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ	มากนัก	เนื่องจากบริษัทฯ	มีฐาน

ลูกค้าทั้งในกลุ่มของประเทศสหรัฐฯ	และจีน	แต่

หากสถานการณ์สงครามการค้ามีความคลี่คลาย

ก็จะส่งผลดีต่อทุกอุตสาหกรรม	

	 ด้านแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น	บริษัทฯ	

ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยมีการ

เข้าไปเจรจากับธนาคารพาณิชย์	เพื่อบริหาร

ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ	โดยปัจจุบันอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุน	(D/E)	อยู่ที่	ประมาณ	1	เท่า	

JWD ต้ังเป้าปี62 รายได้โต 15-20%  
จากทุกกลุ่มธุรกิจโตหนุน เล็งลุยโลจิสติกส์เวียดนาม ใน Q1/62 

- จ่อรุกฟิลลิปปินส์ ราว Q2/62 
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MINT ให้ บ.ย่อย เพ่ิมสัดส่วนลงทุน 

'มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช' จาก 91.35% เป็น 100% 

-พร้อมเปล่ียนชื่อเป็น 'ไมเนอร์ แฟชั่น'

EKH ต้ังเป้ารายได้ปี 62 โต 8-10% 

หลังขยายตึกกุมารเวช - ศูนย์ไตเทียม 

- รับรู้รายได้ศูนย์ผู้มีบุตรยากเต็มปี 

 นายไบรอัน	เจมส์เดลานี่	
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วน
กลาง	บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	MINT 

เปิดเเผยว่า	บริษัทฯ	ขอแจ้งการเพิ่มสัดส่วนการ

ลงทุนในบริษัท	มายเซล	ดอท	ซีโอ	ดอท	ทีเอช	

จ	ำกัด	โดยบริษัท	ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้	อยละ	

91.35	โดย	MINT	ดังนี้

	 วันที่เกิดรายการ	18	ธันวาคม	2561

	 ผู้ซื้อ	บริษัท	ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	(‘MCL’)

	 ผู้ขาย	บริษัท	เอแปค	เซล	กรุ๊	ป	พีทีอี	ลิมิ

เต็ด	จ�ากัด	(‘APAC’)

	 ทั้งนี้	บริษัท	APAC	มิได้มีความสัมพันธ์

ในฐานะเป็	นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัท	

ดังนั้น	จึงมิได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง	การเปิ	ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	

2546	ดังนั	้น	รายการดังกล่าวมิได้เข้าข่ายเป็	

นรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศดังกล่าว	ทุน

จดทะเบียน	30,000,000	บาท	ประกอบด้วยหุ้น

สามัญจ	านวน	300,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ	100	บาท	ซึ่งช	าระเต็มจ	านวนแล้ว

	 ส่วนรายละเอียดการลงทุนก่อนและหลัง

การได้มา

	 เดิม	บริษัท	มายเซล	ดอท	ซีโอ	ดอท	ทีเอช	

จ�ากัด	มีสัดส่วนการถือหุ้น	MCL	150,298	หุ้น	

หรือร้อยละ	50.1	APAC	149,700	หุ้น	หรือร้อย

ละ	49.9	อื่นๆ	2	หุ้น	หรือร้อยละ	0	

	 หลังการได้มา	เปลี่ยนเป็นบริษัท	ไมเนอร์	

แฟชั่น	จ�ากัด	มีสัดส่วนการถือหุ้น	MCL	

299,998	หุ้น	หรือร้อยละ	100	อื่นๆ	2	หุ้น	หรือ

ร้อยละ	0

	 ส�าหรับมูลค่าการลงทุน	1	ดอลล่าร์

สหรัฐฯ	(หรือประมาณ	32.12	บาท)	แหล่งที่มา

ของเงินทุนที่ใช้	กระแสเงินสดภายในบริษัท	

วัตถุประสงค์ของการลงทุน	เพื่อขยายธุรกิจของ

บริษัท	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	เพื่อใช้บริษัทที่มี

อยู่ในการขยายธุรกิจ

	 EKH	ตั้งเป้ารายได้ปี	62	โต	8-10%	หลัง

ขยายตึกกุมารเวช	-	ศูนย์ไตเทียม	-	รับรู้ราย

ได้ศูนย์ศูนย์ผู้มีบุตรยาก	เต็มปี	มองกรณีรัฐฯ

เตรียมควบคุมค่ารักษาพยาบาล	รพ.	เอกชน		

ไม่กระทบเหตุ	ไม่ได้เก็บค่ารักแพงอยู่แล้ว	

 นายนัทธ์	เอื้ออารีมิตร	ผู้ช่วย
ผู้จัดการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่าง
ประเทศ	และนักลงทุนสัมพันธ์	
บริษัท	โรงพยาบาลเอกชัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	EKH	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ

ตั้งเป้ารายได้ในปี	2562	เติบโต	8-10%	จากปี	

2561	เนื่องจากบริษัทฯได้มีการขยาย	ปรับปรุง

และพัฒนาศูนย์ต่างๆเพิ่มเติม	ได้แก่	ตึกกุมาร

เวช	โดยจะท�าให้มีจ�านวนเตียงเพิ่มขึ้นอีก	60	

เตียงจากเดิม	86	เตียง		ซึ่งจะเปิดด�าเนินการใน

ช่วงกลางปีนี้		พร้อมขยายศูนย์ไตเทียมเป็น	24	

เตียง	จากเดิมอยู่ที่	14	เตียง		และศูนย์ผู้มีบุตร

ยาก	(IVF)	สาขาพระราม	9	ซึ่งจะเปิดให้บริการ

เต็มปี

	 "ภาพรวมธุรกิจในปี	2562	จะมี	3	เรื่อง

หลักๆที่เราท�า	คือ		ตึกกุมารเวช	เปิดกลางปี	

ขยายศูนย์ไตเทียมจากเดิม	14	เตียง	เป็น	24	

เตียง		ศูนย์	IVF	พระราม9		และปีนี้เรามองว่า

ฐานมันจะใหญ่ขึ้นเราอาจจะเจอค่าเสื่อมของตึก

ใหม่	เลยมองว่าน่าจะเติบโตสัก	8-10%	จากปี	

2561"		นายนัทธ์	กล่าว

	 นายนัทธ์	กล่าวว่า	บริษัทฯได้ใช้งบลงทุน

ประมาณ	50-80	ล้านบาท	ในการเปิดศูนย์ผู้มี

บุตรยาก	(IVF)	ที่ตึกวรสมบัติ	พระราม	9	ถือ

เป็นส่วนที่จะเข้ามาเติมเต็มในแผนกแม่และเด็ก

ที่เป็นส่วนที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญให้มีความ

สมบูรณ์	และครบวงจรมากยิ่งขึ้น		และมีกลุ่ม

ลูกค้าหลักเป็นชาวจีน	ประมาณ	80-90%	

	 ส�าหรับกรณีที่รัฐบาลเตรียมจะออกควบคุม

ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกิน

จริงนั้น	บริษัทฯ	มองว่า	ไม่ได้มีผลกระทบกับ

บริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้มีการเก็บค่ารักษา

พยาบาลในราคาที่สูงอยู่แล้ว	
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	 บริษัท	วี.แอล.	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	VL	ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	และผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์	โดยเป็นการขนส่งทางทะเลทั้งใน

ประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย	ซึ่งสินค้าหลัก

แบ่งออกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	น�้ามันดิบ	น�้ามัน

เตา	น�้ามันใส	น�้ามันหล่อลื่น	และน�้ามันปาล์ม		

แถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการน�าบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ(mai)	

โดย	VL		จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน

ทั่วไปครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	280	ล้านหุ้น	

 

 ด้านนายเอกจักร	บัวหภักดี 
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แคปปิตอล	วัน	

พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ

บริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จ�ากัด	ในฐานะ

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท	วี.แอล.	
เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	VL	เปิดเผยว่า	ในขณะนี้บริษัทอยู่

ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)	โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการยื่นแบบ

แสดงรายการข้อมูล	(ไฟลิ่ง)	ของบริษัท	วี.แอล.	

เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	VL	ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	หรือ	ก.ล.ต.	ไปแล้ว	เมื่อวัน

ที่	5	ตุลาคม	2561	ที่ผ่านมา	เพื่อเสนอขายหุ้น

สามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	หรือ	IPO	

จ�านวน	280	ล้านหุ้น	แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่เสนอขายโดย	VL	จ�านวน	200	ล้านหุ้น	คิด

เป็น	25%	และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้

ถือหุ้นเดิม	คือ	นางชุติภา	กลิ่นสุวรรณ	จ�านวน	

80	ล้านหุ้น	คิดเป็น	10%	ของจ�านวนหุ้นสามัญ

ที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดภายหลังการ

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้	โดย

คาดว่าจะน�าหุ้น	VL	เข้าซื้อขายในตลาดหลัก

ทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)		ในช่วงครึ่งแรกของปี	

2562

	 ส�าหรับแผนการระดมทุนในการเสนอ

ขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้	เพื่อลงทุนขยายกอง

เรือ	โดยการลงทุนซื้อเรือดังกล่าวคาดว่าจะ

เป็นการต่อเรือใหม่	หรือการซื้อเรือมือสองเพื่อ

น�ามาให้บริการ	อย่างไรก็ตามยังต้องพิจารณา

สถานการณ์	และสภาวะตลาดในขณะนั้นควบคู่

ไปด้วย	เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งรวมต่อปี

ทั้งจากการเพิ่มปริมาณขนาดบรรจุขนส่งต่อ

เที่ยวเรือและเพิ่มจ�านวนเที่ยวเรือ	นอกจาก

นี้ยังน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซ่อมบ�ารุง

ตามแผน	รวมถึงช�าระคืนเงินกู้	และใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

	 “โดย	VL	มีจุดเด่นด้านกองเรือน�้ามันที่มี

น�้าหนักบรรทุก	35,081	เดทเวทตัน	(DWT)	ซึ่ง

ติดอันดับ	4	ของประเทศ	ประกอบกับมีอายุ

กองเรือเฉลี่ยเพียง	16	ปี	และนอกจากแผนการ

ระดมทุนแล้ว	โดยบริษัทยังมองการขยายการ

ลงทุนเพิ่มเติมในเส้นทางอื่น	พร้อมกับแผน

ขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	ซึ่ง

เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูง		แต่จะต้อง

พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ	รวมทั้งต้องพิจารณาจากผลตอบแทน

การลงทุนควบคู่ไปด้วย”	นายเอกจักร	กล่าว

ขณะที่นางชุติภา	กลิ่นสุวรรณ	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	วี.แอล.	เอ็นเตอร์ไพรส์	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	VL	กล่าวเสริมว่า	บริษัท

เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง	ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม	และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์	โดยเป็นการ

ขนส่งทางทะเล	ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น	5	

ประเภท	ได้แก่	น�้ามันดิบ	น�้ามันเตา	น�้ามันใส	

น�้ามันหล่อลื่น	และน�้ามันปาล์ม

	 อีกทั้งบริษัทมีการให้บริการขนส่งสินค้าทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ท�า

ธุรกิจผู้ค้าน�้ามันเป็นหลักซึ่งต้องการผู้ให้บริการ

ขนส่งทางเรือที่มีมาตรฐานสูง	โดยในปัจจุบัน

บริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด	

12	ล�า	ซึ่งกองเรือมีอายุเฉลี่ยประมาณ	16	ปี	

มีน�้าหนักบรรทุกเรือรวม	35,081	เดทเวทตัน	

(DWT)	และมีความสามารถในการบรรจุน�้ามัน

เพื่อขนส่งรวมอยู่ที่	36,036	ลูกบาศก์เมตร	

	 “บริษัทมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทเรือที่เป็น

เลิศเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	

ด้านธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์	

ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย	โดยมีจุด

ประสงค์การด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต	

และยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล	รวมทั้งมีการให้

บริการที่มีคุณภาพ	ด้วยมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย	ประกอบกับการพัฒนาบุคคลากรที่มี

คุณภาพและประสบการณ์	เพื่อปฏิบัติการอย่าง

มืออาชีพ	รวมถึงสร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม”	นางชุติภา	กล่าว

วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ เตรียมขาย IPO 280 ล้านหุ้น 

ระดมทุนเข้า mai น�าเงินขยายกองเรือ-คืนเงินกู้ 

-เป็นทุนหมุนเวียน / หวังเทรดคร่ึงปีแรก62
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PSTC เผยโครงการ ขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อ

ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว 

STI คว้างานโครงการ 
One Bangkok เฟส 1 มูลค่า 730 ลบ.    

ดัน Backlog เพ่ิมแตะ 1.45 พันลบ. 

 นางสาวอนงค์	พานิชเจริญนาน	

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท	

เพาเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

(มหาชน)	PSTC เปิดเผยว่า	ตามที่	

บริษัท	เพาเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้แจ้งสารสนเทศ

เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการ

ขยายระบบก�ารส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ(“โครงการระบบท่อ

ขนส่งน�้ามันฯ”)	ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท	

ไทย	ไปป์	ไลน์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(“TPN”)	

ที่ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	บริษัท	บิ๊ก

แก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(“บริษัทย่อย”	

หรือ“BIGGAS”)	ซึ่งเป็บริษัทย่อยของบ

ริษัทฯ	ตนั้น

	 บริษัทฯ	ขอเรียนให้ทราบว่า	เมื่อวันที่	

3	มกราคม	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการผู้

ช�านาญก�ารพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบาย	

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม	ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	

ของโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันฯ	เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว	

	 ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าที่ส�าคัญของ

โครงการระบบท่อขนส่งน�้ามันฯ	ดังกล่าว	

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ

ต่อไป

 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	STI	เปิดเผยว่า	ล่าสุด	
STI	ได้เซ็นสัญญารับงานบริหารและควบคุม

งานก่อสร้าง	ในโครงการ	One	Bangkok	เฟส	1	

เพิ่มเติมอีก	ประเภทงานบริหารและควบคุมงาน

ฐานรากและงานอาคาร	มูลค่ารวมกว่า	730	ล้าน

บาท	ระยะเวลา	3	ปี	คาดจะแล้วเสร็จในปี	2565	

สนับสนุนการรับรู้รายได้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

	 ทั้งนี้	โครงการ	One	Bangkok	เป็นโครงการ	

Mixed-Use	พัฒนาโดยภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย	ขนาดที่ดิน	104	

ไร่	พื้นที่ใช้สอย	1.83	ล้านตารางเมตร	มูลค่า

การลงทุนมากกว่า	120,000	ล้านบาท	ภายใน

โครงการประกอบด้วย	อาคารส�านักงาน,	โรงแรม	

,	ที่พักอาศัย	,	ร้านค้าปลีก	และพื้นที่ท�ากิจกรรมที่

หลากหลายครบครัน	จึงเชื่อว่า	จะเป็นโอกาสของ	

STI	ให้ได้รับโครงการในเฟสต่อไปอย่างต่อเนื่องอีก

	 ภายหลังจากการรับงานดังกล่าว	STI	จะมี

งานในมือ	(Backlog)	รวมมูลค่า	1,450	ล้านบาท	

สะท้อนถึงการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง	โดยคาด

ว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปี	2562	มากกว่า	50%	

ของมูลค่างานในมือปัจจุบัน	ประกอบกับ	STI	ยัง

เดินหน้ายื่นประมูลงานโครงการอื่นๆ	เพิ่มเติม	ทั้ง

โครงการแนวราบและแนวสูง	เพื่อสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจ	โดยปี	2562	STI	ตั้งเป้าหมาย

การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน	และสร้างผล

ตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น	

	 “STI	ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงาน

โครงการขนาดใหญ่อย่าง	One	Bangkok	ในคราว

นี้	เป็นการเซ็นสัญญาต่อเนื่องฉบับที่	2	ของบ

ริษัทฯ	หลังจากการควบคุมบริหารงานฐานราก

ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย	สะท้อน

ถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า	ซึ่งล้วนเป็นผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ		ขณะ

เดียวกัน	STI	อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางาน

โครงการอื่นเพิ่มเติม	คาดจะเห็นความชัดเจนเร็วๆ	

นี้”	นายสมเกียรติ	กล่าว
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ก.ล.ต. เผยคลัง ให้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ราย 

ปฏิเสธ 2 ราย ส่วน 1 รายอยู่ระหว่างพิจารณา

 ก.ล.ต.	เปิดเผยกระทรวงการคลังโดยข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	เห็นชอบ
การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
จ�านวน	4	ราย	ปฏิเสธค�าขอใบอนุญาตจ�านวน	2	
ราย	และ	1	รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

	 ตามที่ได้มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชก�าหนดการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	จ�านวน	
7	ราย*	นั้น	ในวันที่	7	มกราคม	2562	กระทรวง
การคลังได้แจ้งผลการพิจารณาค�าขอรับใบ
อนุญาตดังกล่าวดังนี้

	 กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล	มีจ�านวนรวม	4	ราย	ประกอบ
ด้วยผู้ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลจ�านวน	3	รายได้แก่	(1)	บริษัท	บิทคอย
น์	จ�ากัด	(BX)	เว็บไซต์	bx.in.th	(2)	บริษัท	บิท
คับ	ออนไลน์	จ�ากัด	(BITKUB)	เว็บไซต์	bitkub.
com	และ	(3)	บริษัท	สตางค์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(Satang	Pro)	เว็บไซต์	satang.pro	และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี	
(Broker/Dealer)	จ�านวน	1	ราย	ได้แก่	(4)	บริษัท	
คอยส์	ทีเอช	จ�ากัด	(Coins	TH)	เว็บไซต์	Coins.
co.th

	 กลุ่มที่ค�าขออนุญาตถูกปฏิเสธจ�านวน	2	ราย	
ได้แก่	บริษัท	แคชทูคอยน์	จ�ากัด	(Cash2coin)	
เว็บไซต์	cash2coins.com	และบริษัท	เซาท์
อีส	เอเชีย	ดิจิทัล	เอ็กซ์เชนจ์	จ�ากัด	(SEADEX)	
เว็บไซต์	seadex.io	ซึ่งได้ยื่นค�าขอใบอนุญาต
เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	(Exchange)	
เนื่องจากระบบงานส�าคัญ	อาทิ	การดูแลรักษา
ทรัพย์สินและระบบงานในการท�าความรู้จักตัวตน

ลูกค้ายังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่	ก.ล.ต.	
ยอมรับ	และไม่สามารถแสดงได้ว่าระบบ	IT	
security	และ	cybersecurity	มีความปลอดภัย
เพียงพอ
	 ทั้งนี้	เนื่องจากบริษัท	Cash2coin	และ	
SEADEX	มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภาย
ใต้บทเฉพาะกาล	ผลการพิจารณานี้จึงเป็นเหตุให้
บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจ	อย่างไรก็ดี	เพื่อ
ให้เวลาในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย	รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อ
การโอนทรัพย์สินของตนเองคืน	หรือโอนไปยังผู้
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นตามความ
ประสงค์ของลูกค้า	กระทรวงการคลังจึงอนุญาต
ให้บริษัททั้ง	2	รายดังกล่าว	ยังสามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่	14	มกราคม	2562	ทั้งนี้	
หากบริษัทฯ	ยังมีทรัพย์สินของลูกค้าที่รับฝากไว้	
ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ	ด�าเนินการโอนหรือส่ง
คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือตามค�าสั่งลูกค้า	และ
ขอให้แจ้งผลการด�าเนินงานให้	ก.ล.ต.	ทราบด้วย	
โดย	ก.ล.ต.	ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททั้ง	2	แห่ง
ทราบเกี่ยวกับการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว	ทั้งนี้	
การปฏิเสธค�าขอใบอนุญาตดังกล่าว	ไม่ได้ตัดสิทธิ
ในการยื่นขอใบอนุญาตได้อีกในอนาคตเมื่อบริษัทมี
ความพร้อม

	 ส�าหรับผู้ขออนุญาตรายบริษัท	คอยน์	แอส
เซท	จ�ากัด	(Coin	Asset)	เว็บไซต์	coinasset.
co.th	ซึ่งยื่นขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลนั้น	เนื่องจากในระหว่างพิจารณา
ค�าขอ	Coin	Asset	มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ที่มีนัยส�าคัญต่อการพิจารณา	ขณะนี้กระทรวง
การคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว	จึงเป็นเหตุให้การพิจารณา
ค�าขอของบริษัทต้องเลื่อนออกไป	โดยในระหว่างนี้

บริษัทดังกล่าวยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
ภายใต้บทเฉพาะกาล

	 ทั้งนี้	ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล	หรือผู้
ลงทุนหรือประชาชนที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่	www.sec.or.th/digitalasset	หรือติดต่อ	
Help	Center	ของ	ก.ล.ต.	โทร.	1207	ได้

 ด้านนายศิวนัส	ยามดี	ผู้ก่อตั้ง
บริษัท	คอยน์	แอสเซท	จ�ากัด	(Coin	Asset	:	
CAX)	ศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน
ดิจิทัล			เปิดเผยว่า	“ในช่วงปลายปี	2561	ที่ผ่าน
มาคอยน์	แอสเซท	มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น	
โดยการเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกและ
เพิ่มความปลอดภัย	ส่งผลให้มีการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด	ทั้งจ�านวนผู้ใช้งานระบบและปริมาณ
การซื้อขาย	พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะดึงดูด
บรรดานักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อขายบน
กระดานสัญชาติไทย	จึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารในบางต�าแหน่ง	เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต	
เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ต้องมีการพิจารณาค�าขอ
ใบอนุญาตจากทาง	กลต.	อีกครั้ง	ซึ่งทางเรายินดี
ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	เช่นเดียว
กับที่เราท�ามาโดยตลอด”
	 ทั้งนี้ในปี	2561	ที่ผ่านมา	คอยน์	แอสเซท	
ประสบความส�าเร็จ	ด้วยการเป็นศูนย์กลางการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก	จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ของเหล่านักลงทุน
ที่ให้การสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น	จากรูปแบบ
ของระบบที่ใช้งานง่าย	สามารถตรวจสอบธุรกรรม
ได้อย่างโปร่งใส	สามารถน�าเงินเข้าและออกจาก
ระบบได้อย่างรวดเร็วทันใจ	โดยผ่านฟีเจอร์	QR	
Payment	กับธนาคารชั้นน�าของประเทศ	และ
ฟีเจอร์	Fast	Pin	รหัส	6	หลัก	ที่ยืนยันธุรกรรมได้
รวดเร็วและปลอดภัย
	 อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน	ISO/IEC	
27001:2013	ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการการัน
ตีความปลอดภัยของผู้ใช้	โดยเฉพาะการปกป้อง
ข้อมูลที่ส�าคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต	
หรือที่เรียกว่าการแฮ็กข้อมูลบทพิสูจน์ความตั้งใจ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาท�าให้วันนี้	คอยน์	แอสเซท	
เป็นหนึ่งในไม่กี่กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสัญชาติ
ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	ด้วยการ
ถูกจัดอันดับอยู่บน	Blockfolio	และ	CoinGecko	
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดอันดับในแวดวงคริปโต
เคอเรนซีจากทั่วโลก
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บล.บัวหลวง เผย 
Block Trade เดือนธ.ค. “แรงไม่ตก” 

ช่วงดัชนีขาลง AOT คึกคักรับ “ท่องเที่ยวฟื้นตัว”

 นายบรรณรงค์	พิชญากร	
กรรมการผู้จัดการ	กิจการค้าหลัก
ทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	
จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะผู้ให้บริการ
ธุรกรรม	Block	Trade	ที่มีส่วนแบ่งการตลาด	

เมื่อคิดจากมูลค่าการซื้อขาย	Block	Trade	SSF	

ในเดือนธันวาคม	2561	ระดับ	11.88%	เปิดเผย

ว่า	ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	ธุรกรรม	Block	

Trade	ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือการลงทุนที่นัก

ลงทุนใช้บริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน

ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปรับฐานลง	4.75%	จาก

ความวิตกกังวลสภาครองเกรสอนุมัติร่าง

กฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติภาวะชัต

ดาวน์	และสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและ

สหรัฐอเมริกา

	 โดยมีปริมาณการซื้อขายธุรกรรม	Block	

Trade	SSF	สูงถึง	4,624,321	สัญญา	คิดเป็น

ประมาณ	3,124	ล้านบาทเฉลี่ยต่อวัน	ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน	114.58%	มูลค่า

การซื้อขาย	(ค�านวณจากราคาปิด)	ประมาณ	

56,238	ล้านบาท	

	 ส�าหรับหุ้นอ้างอิงที่ท�าธุรกรรม	Block	

Trade	ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	มีทั้งหมด	

93	หุ้นโดย	หุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูงสุด	

อันดับหนึ่ง	คือ	หุ้นอ้างอิง	PTTEP	ที่มีสัดส่วน

การซื้อขายสูง	6.47%	เกิดจากการเข้ามาเก็ง

ก�าไร	หลังบริษัทชนะประมูลโครงการบงกช	(ถือ

หุ้น100%)	และโครงการเอราวัณ	(ถือหุ้น60%)	

แต่ยังมีปัจจัยกดดันความกังวลทางด้านความ

ต้องการใช้น�้ามันดิบในปี	2562	ที่อาจชะลอตัว

ตามเศรษฐกิจโลก

	 อันดับสอง	คือ	หุ้นอ้างอิง	AOT	ที่มีสัดส่วน

การซื้อขายสูงถึง	5.96%	โดยนักลงทุนมอง

ประเด็นบวกจากการประมูล	Duty	Free	รอบ

ใหม่	และราคาหุ้นได้รับรู้ถึงตัวเลขท่องเที่ยวใน

ช่วงก่อนหน้ามาแล้ว	ขณะที่นักลงทุนต่างมอง

รอบใหม่ของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

ไทยในช่วงถัดไป

อันดับสาม	คือ	หุ้นอ้างอิง	TRUE	ที่มีสัดส่วน

การซื้อขาย	5.94%โดยนักลงทุนเข้ามาเก็งก�าไร	

หลังจากราคาหุ้นตกในช่วงที่ผ่านมา	จากความ

กังวลเรื่องข้อพิพาทระหว่างTRUE	กับ	TOT	และ

หลังจากประกาศผลการด�าเนินงานรายงานก�าไร

ปกติเป็นบวกครั้งแรก	จากการบันทึก	Deferred	

Tax	ซึ่งเกิดจากการขายสินทรัพย์ให้	DIF	

จ�านวน	394	ล้านบาท	

	 “กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	กลุ่ม

ธนาคาร	และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	ถือเป็น	3	กลุ่มยอดนิยมในหมู่นัก

เก็งก�าไร	Block	Trade	สะท้อนผ่านมูลค่าการ

ซื้อขายในเดือนธันวาคมที่อยู่ระดับ	19.23%	

14.82%	และ13.19%	ตามล�าดับ”	นายบรรณ

รงค์	กล่าว	

	 เอ็มดีหลักทรัพย์บัวหลวง	กล่าวว่า	ช่วง

ฤดูกาล	Rollover	ของ	Series	Z18	หมดอายุที่

ผ่านมาบวกกับความผันผวนของตลาด	ส่งผล

ให้ปริมาณการซื้อขายของ	SSF	Block	Trade	

ไม่ได้ลดลงตามตลาดมากนัก				ท�าให้เห็นว่า	

นักลงทุนรุ่นใหม่ๆ	ต่างก็หาเครื่องมือในการ

ใช้บริหารความเสี่ยง	เพื่อเพิ่มผลตอบแทน				

และบริหารจัดการพอร์ตตามสภาวะตลาด

ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ	ซึ่ง	SSF	Block	

Trade	ถือเป็นโปรดักส์ทางเลือกที่นัก

ลงทุนยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งนี้เพื่อให้รับมือกับทุกสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสม	นักลงทุนควรศึกษาลักษณะ

และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในการลงทุนเพิ่ม

เติม	ส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้บริการ	Block	

Trade	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่	BLS	Customer	Service	โทร	02-618-

1111
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คัมภีร์หุ้น	โดย	ณัฐวุฒิ	รุ่งวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน	ต้นธารคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	 ปี2561	ที่เพ่ิงผ่านพ้นไป	ท�าลาย
ความหวังของนักลงทุนย่อยยับ	ต้น
ดีแต่พาไปติดดอย	ปลายร้ายท�าลาย
ความหวังดิ่งลงเหว

	 แน่หละเลยท�าให้คนในตลาดพากัน
สิ้นหวัง	หมดก�าลังใจ	และมองไปข้าง
หน้าปี2562ด้วยความมืดมน	หลายคน
ว่าเล่นยาก	กระแสส่วนใหญ่ว่าอาจจะ
เจอวิกฤตเผาจริงในปีนี้	จ�านวนมากก
ล้าๆกลัวๆ

	 แต่ผมขอสวนควันปืน	มองสวน
กระแสไปเลยครับว่า	นี่คือปีแห่งความ
หวัง	เป็น	Year	of	hope	และเป็น
โอกาสลงทุนครั้งส�าคัญ	ชนิดที่ว่า	10	
ปีจะมีหนเลยนะครับ	โอกาสที่ว่านี้ไม่ได้
มากันทุกวันยันทุกเดือน	และไม่ใช่ว่า

นั่งอยู่หน้าบ้าน	แล้วมันหล่นทับท่าน
เพราะดวงดี	แต่ท่านต้องยื่นมือไปคว้า
โอกาสทองนี้ด้วยตัวท่านเอง

	 ท�าไมผมจึงบอกว่าในปี2562	เป็น
โอกาสทองที่ถึงคิวเราต้องรวยหุ้นให้
ได้...ค�าตอบคือ	:	
	 ถ้าเหตุการณ์เป็นไปในด้านดี	เราก็
จะรวย	แต่หากพลิกผันไปในด้านร้าย	
เราก็จะยิ่งรวยครับ	เพราะว่า

	 ก.ข่าวดีตลาดจะวิ่งรับเลือกตั้ง
ยาว2ปี	วิ่งกันกระทิงดุ-	ในปี2562	มี
เหตุการณ์พิเศษคือการเลือกตั้งใหญ่	
ที่ชี้ขาดอนาคตประเทศไทย	ตลาดหุ้น
ไทยจะมี	Election	Rally	หรือตลาด
หุ้นวิ่งรับเลือกตั้ง	และไปวิ่งแรง
ช่วงหลังเลือกตั้ง	(Honeymoon	

period)	หรือาจจะอาจซ�้ารอยกับการ
เลือกตั้ง	3	หนก่อนหน้านี้			

	 *รอบเลือกตั้ง	พ.ศ.2535/2	หุ้น
ไทยวิ่งขึ้นจาก650จุด	ไปสูงสุด	1789	
จุด	ในต้นปี	2537	หรือเป็นการวิ่งขึ้น
ไปเกือบ	300	%	ใช้เวลา	2	ปีในการ
แรลลี่หนนั้น	

	 *รอบเลือกตั้ง	พ.ศ.2544	หุ้นไทย
ขึ้นหลังเลือกตั้งจาก250จุด	ขึ้นไป
สูงสุด	802	จุด	ใช้เวลาขึ้นไปราว	2	ปี
ในการแรลลี่หนนั้น
	
	 *รอบเลือกตั้งปี	พ.ศ.2554	หุ้น
ไทยขึ้นจากเขต	1,000	จุด	ขึ้นไป
สูงสุดในเดือนพฤษภาคม	2556	
ที่1650	จุด	หรือขึ้นไปมากกว่า	65%	
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	 สรุปข้อสังเกตของการวิ่งแรลลี่
ขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งนั้น	
มีองค์ประกอบส�าคัญคือ

	 ประการแรก-การเลือกตั้งครั้งนั้น
เป็นฉันทามติร่วมกันว่าจะเป็นทางออก
ของประเทศ	จากวิกฤตการเมือง	หรือ
วิกฤตเศรษฐกิจ	(ซึ่งในการเลือกตั้ง
ปี2562นี้	การเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีองค์
ประกอบข้อนี้)

	 ประการที่สอง-การจัดเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย	เป็น
ที่ยอมรับของผลการเลือกตั้ง(ซึ่ง
การเลือกตั้งปี2562ก็ต้องจับตาดูว่า
จะเป็นไปในลักษณะนี้	หรือเกิดความ
วุ่นวายบานปลาย)

	 ประการที่สาม-การจัดตั้งรัฐบาล

ได้นายกรัฐมนตรีที่ยอมรับกันได้	
รัฐบาลมีเสถียรภาพ	และน�าประเทศให้
มีเสถียรภาพ

	 ประการที่สี่-มีนโยบายต้อนรับทุน
ต่างประเทศ	หรือเป็นสถานที่ที่ทุนต่าง
ประเทศเลือกเข้ามาลงทุน

	 หากการเลือกตั้งในปีพ.ศ.2562	มี
องค์ประกอบครบ4ข้อนี้	หรือหลายข้อ
ใน	4	ข้อนี้	ก็ให้สันนิษฐานว่าตลาดหุ้น
ไทยจะมีวิ่งแรลลี่ขึ้นภายหลังการเลือก
ตั้งใหญ่ปี2562	และหากสถิติซ�้ารอย	
ตลาดหุ้นไทยจะวิ่งแรลลี่ยาวไป	2	ปี	
คือในปี	2562	ไปจบในปี	2563	ส่วน
จะขึ้นไป65%	หรือ	300-400%	แบบ
ในอดีต	3	ครั้งที่ผ่านมา	ขึ้นกับว่าองค์
ประกอบทั้งสี่นั้นมีน�้าหนักไปทางบวก
มากเพียงใดนะครับ	แต่นี่คือโอกาสที่

เราจะรวยในรอบนี้

	 เห็นไหมครับ	ใครๆก็ว่าปีนี้จะ
แย่	แต่คุณเห็นแล้วใช่ไหม	นี่อาจเป็น
โอกาสทองครั้งส�าคัญชนิดที่10ปีวน
มาเจอกันที(เลือกตั้งปี2535	ต่อมา	
2544	ต่อมา	2554	ปีนี้2562	แต่ละ
รอบ	ห่างกันราวๆ	10ปี)		

	 ข.ในกรณีวิกฤต-ผมคาดการณ์
ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกหากจะมาเยือน
ตามรอบวัฏจักร	ควรจะไปเกิดในปีหน้า	
2020	มากกว่าในปีนี้	2019นะครับ	แต่
หากวิกฤตจะลัดคิวมาเกิดในปีนี้		ก็นับ
เป็นโอกาสทองที่เรารอคอยที่จะพลิก
เปลี่ยนวิกฤตการณ์ให้เป็นโอกาสรวย
หุ้น	
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คัมภีร์หุ้น	โดย	ณัฐวุฒิ	รุ่งวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน	ต้นธารคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	 เพราะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่	2	หนล่าสุด	คือวิกฤตต้มย�ากุ้ง	
พ.ศ.2540	และวิกฤต	Hamburger	
ในปีพ.ศ.2551	นั้น	ถึงแม้ว่าได้ท�าให้
ตลาดหุ้นร่วงหนัก	แต่ก็กินเวลาสั้นๆ
เพียงปีหรือ	2ปี	จากนั้นเมื่อฟื้ นตัว
ขึ้นจากจุดต�่าสุดไปถึงจุดสูงสุดใหม่	
ราคาหุ้นในตลาดทะยานขึ้นไปมากกว่า	
500%	โดยใช้เวลานานเป็นสิบปีใน
ช่วงขาขึ้นครับ

	 เพียงแต่เราไม่ตกใจเสียขวัญ	
รู้จักจังหวะที่ดี	รู้จักการคัดเลือกหุ้น
เด่นเข้าพอร์ตการลงทุน	รู้จักที่จะ
ปล่อยให้ก�าไรงอกเงยในตลาดขาขึ้น	
เราก็จะรวยมหาศาลจากวิกฤตการณ์	
เหมือนที่มีคนประสบผลส�าเร็จมาแล้ว
จากวิกฤตครั้งก่อนๆ...เพียงแต่หาก
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหากมันจะเกิด
ในปีนี้	(หรือที่คาดการณ์ไว้ส่วนใหญ่

ในปีหน้า	2563)	คนที่จะรวยหุ้น	ก็
ต้องถึงคิวของเราบ้างแล้ว	เพราะ
เราฟงัแต่ต�านานคนที่เขารวยจาก
วิกฤตการณ์มากมากและนานพอแล้ว
	 ทีนี้ทีของเราบ้าง	ขอให้มันมาเถอะ
วิกฤตเศรษฐกิจ	เราพร้อม	และง้าง
เท้ารออยู่แล้ว	กลัวอะไร!

	 สรุปว่าเปิดหน้าไหน	เราก็มีสิทธิ์
รวยหุ้นในปี2562	นี้	เพียงแต่ต้อง
ท�าให้ถูก	เตรียมตัวให้พร้อม	ระวัง	ลุย!
	 โอกาสทอง	10ปี	ที่มาหนนึงที่ว่า
นี้ไม่ได้มากันทุกวัน	ไม่ได้มาเยือนกัน
บ่อยๆ	และไม่ใช่ว่านั่งอยู่หน้าบ้าน	แล้ว
มันหล่นทับท่านเพราะดวงดี	แต่ท่าน
ต้องยื่นมือไปคว้าโอกาสทองนี้ด้วยตัว
ท่านเอง
	 ผมจัดส�าเร็จรูปให้แล้วครับ	โดย
จัดท�าคู่มือตลาดหุ้นไทยปี	2562	
โอกาสทองต้องรวย	เขียนโดย

ณัฐวุฒิ	รุ่งวงษ์	ฟนัธงชัดๆว่า	ต้อง
จัดพอร์ตการลงทุนรับโอกาสทอง
ครั้งส�าคัญในรอบ10ปีนี้อย่างไร	
พร้อม	5+2	หุ้น	เด่นเล่นให้รวย

	 สั่งจอง	หรือสอบถามเพ่ิมเติม	สั่ง
ซื้อหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปี2562	
โอกาสทองต้องรวย

ID	LINE	:	tontancorp1
https://line.me/R/ti/
p/%40tontancorp

	 ผมเห็นโอกาสแล้ว	เหลือแต่ท่าน
ที่ต้องคว้าโอกาสทองไปเป็นของท่าน	
บอกตัวเองเลยว่า	คิวนี้ปีนี้ถึงทีเรา
ต้องรวย

	 โชคดีมีก�าไรปลอดภัยในการลงทุน
ทุกท่าน	กราบสวัสดีปีใหม่ครับ
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ตอนนี้	ชาวหุ้นทั่วโลก	คงรอข่าวดี	ผลการเจรจา
การค้าโลก	จีน	กับ	สหรัฐ	ถ้ายังไม่สรุป	คงท�าให้ตลาดหุ้นทั่วไป	ถอยกลับ	ถอย
หลัง	เพื่อตั้งหลัก	ส�าหรับการเล่นใหม่	หลังจากก่อนหน้านี้ขยับ	ปรับตัว	ขึ้นมารอ
แล้ว	งานนี้	ก็คงต้องเล่น	ต้องเทรดเป็นรอบๆ	ไป	หวัง
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,590.50	จุด	ลดลง	3.50	จุด	หรือ	0.22%	
มูลค่าการซื้อขาย	46,576.27	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	479.60		
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	640.50	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ	758.06	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	918.96	
ล้านบาท
 กกร.ไฟเขียวเพิ่ม	"ยาและเวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์"	เป็นสินค้า
ควบคุม	นับว่าเป็นข่าวร้าย	หุ้นโรงพยาบาล	แต่เป็น	ข่าวดี	ของคนไข้	อย่างน้อย
ก็เข้ามาดูแล	ไม่ให้โรงพยาบาล	คิดราคาสุดเวอร์	ค่ายาแพง	ค่าหมอ	ท�าไม	เวอร์		
แม่มดน้อย	กราบขอบพระคุณงามๆ	ไปยัง	กกร.	ทุกท่านค่ะ
 PSTC	ยิ้มร่าเริง	เมื่อโครงการขยายระบบการส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตอนนี้ผ่าน	EIA	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	นับว่า	เป็นความ
ก้าวหน้าของโครงการฯ	วันใด	ส�าเร็จ	สร้างเงิน	สร้างทองก็รับประทาน	หม�่ากัน
ยาว	ชั่วลูก	ชั่วหลาย	กันเลยทีเดียว
	 ราคาหุ้น	SINGER	ลงเล็กน้อย	วานนี้	หลัง	ประกาศเพิ่มทุน	แถม	วอร์
แรนต์1-2	ฟรี	งานนี้	ระดมเงินขยายธุรกิจเพิ่มความแข็งแกร่ง		กิตติพงศ์	กนก
วิไลรัตน์	เอ็มดีใหญ่	SINGER	ระบุการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้	จะส่งผลให้
บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง	และมั่นคงมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งบริษัทจะ
มีความพร้อมทางด้านเงินทุน	และสภาพคล่องทางด้านการเงินที่จะขยายธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสินเชื่อที่มีศักยภาพ	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัท	และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต	อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์	และก�าไรต่อ
บริษัท	ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	และช�าระคืนหนี้เงิน
กู้ยืมที่จะก�าลังจะครบก�าหนดในปีนี้อีกด้วย
	 ฉลอง	ติรไตรภูษิต	ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอ
ยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	มอบเงินบริจาค	จ�านวน	4,000,000	บาท	ให้แก่	
โครงการวิจัยภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย	

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยสร้างยา
แอนติบอดีรักษาโรคมะเร็ง	โดยมี	
ศ.นพ.สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ	คณบดี	
รศ.นพ.ฉันชาย	สิทธิพันธุ์	รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
พร้อมด้วยศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา	หิรัญ
กาญจน์	หัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	และ
อ.นพ.ไตรรักษ์	พิสิษฐ์กุล	หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

เชิงระบบ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นผู้รับมอบ	ณ	คณะ
แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	
	 กิตติพันธ์	อนุตรโสตถิ	อดีตบิ๊ก	KTB	วานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว	กรณีอนุมัติ
สินเชื่อ	บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	EARTH	งานนี้	กิตติ
พันธ์	ถูก	KTB	กล่าวหา	ครั้งนี้เปิดใจ	แหกอกคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุง
ไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษ	เพื่อสอบสวนหาผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	20	มิถุนายน	2560	ซึ่งเป็นเวลาน้อยกว่า	1	
เดือนหลังจากเอิร์ธผิดนัดช�าระหนี้	ซึ่งแปลกมาก	ผมจึงไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาได้
อย่างไร	ผมเห็นว่าไม่น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักสากล	นอกจากนี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารฯนั้น	ผมมีความเห็น
ว่าไม่ถูกต้อง		เพราะคณะกรรมการบริหารฯ	ถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย	เพราะมีส่วน
ในการอนุมัติสินเชื่อด้วย		
	 ผมจึงไม่เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	ผมซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา	ถูกเรียกตัวไปให้ข้อมูลเบื้องต้น	ต่อมาถูกกล่าวหา	โดยข้อ
กล่าวหาที่เคลือบคลุมเครือมาก	ไม่ชัดแจ้งเลย	เพราะข้อกล่าวหาไม่ได้บอกว่าผม
ท�าผิดอะไร	เมื่อไหร่	อย่างไร	และมีหลักฐานอะไร	เพื่อผมจะได้ชี้แจง	และแก้ข้อ
กล่าวหาได้ถูกต้องและครบถ้วน	ผมสอบถามไปธนาคารกรุงไทยหลายครั้งก็ได้
รับค�าตอบว่าชัดแจ้งแล้ว	โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม	ในที่สุดก็มีมติกล่าวหาว่า
ผมกระท�าผิด	ผมจึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับชีวิตและวิชาชีพผม	ซึ่งผมก็คงต้องหวัง
พึ่งบารมีศาลต่อไปครับ	
	 แม่มดน้อย	เห็นอย่างนี้แล้ว	ท่าทาง	หนังเรื่องนี้	คงยาว	วันใดเรื่องนี้	เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
 STI	ประกาศบิ๊กดีลตั้งแต่ต้นปี	เซ็นสัญญารับงานบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ	One	Bangkok	เฟส	1	เพิ่มเติมอีกมูลค่า	730	ล้านบาท	ระยะ
เวลา	3	ปี	หนุน	Backlog	เพิ่มขึ้นอยู่ที่	1,450		ล้านบาท	พร้อมเดินหน้ารับงาน
ใหม่เพิ่มต่อเนื่อง

	ตั้งหลัก

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.90	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	AMATA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	26.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.

   บล.ทิสโก้	:	SCCC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	285.00	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	AOT	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	72.50	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	AOT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	75.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TPIPP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.00	บ.	
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บลจ.กสิกรไทย ขายหุ้น PLANB ออก 0.021% คงเหลืออีก 4.9951%1.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	(listed)

โดย	บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัดซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	04/01/2562	จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-0.021%	ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	4.9951%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 ผศ.ดร.เกษรา	ธัญลักษณ์ภาคย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เสนาดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SENA	เปิดเผยถึงภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในปี’62	เป็นปีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะต้องปรับตัวกันอีกครั้ง	จากหลายปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่เศรษฐกิจโลก

ที่ชะลอตัว	และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน	ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยที่ท�าให้ก�าลังซื้อระดับกลาง	–	ล่างที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักได้รับผลกระทบ	

ประกอบกับก�าลังซื้อจากต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที่เคยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อลงทุนและเก็งก�าไรนั้นน่าจะชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน

	 แต่อย่างไรก็ตาม	ธุรกิจอสังหาฯในปี’62	ยังมีแนวโน้มน่าจะเติบโตได้อยู่	แต่จะเติบโตลดลง	โดยมี	3	ปัจจัยหนุน	คือ	1.GDP	ของประเทศเติบโตใน

ระดับ	4%	บวกลบ	ถือว่ายังเป็นบวก	2.ท�าเลกรุงเทพฯและปริมณฑลยังมีก�าลังซื้อหรือมีดีมานด์รองรับเพราะประชากรคนกรุงเทพฯ	และประชากร

แฝงที่เข้ามาท�างาน	และ3.การลงทุนรถไฟฟ้าที่ก�าลังสร้างใหม่	10	สายทางเป็นการเปิดหน้าดินใหม่ให้ดีเวลลอปเปอร์มีพื้นที่ได้พัฒนาคอนโดเพิ่มขึ้น

มหาศาล	

	 ขณะที่ปัจจัยลบจะมี	3	เรื่องเช่นกัน	คือ	1.อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น	ซึ่งจะกระทบกับการผ่อนบ้านของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	2.มาตรการ	LTV		

(loan	to	Value)	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ที่จะประกาศใช้ในวันที่	1	เมษายนนี้การลดเพดานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะมีผลให้การซื้อ

บ้าน	–	คอนโดหลังที่	2	เป็นต้นไป	ต้องเพิ่มเงินดาวน์	จากเดิมซื้อบ้านดาวน์	5%	เพิ่มเป็น	10-20%	และ	3.การเลือกตั้งทางการเมือง	ซึ่ง	ณ	วันนี้ยัง

หาข้อสรุปวันเลือกตั้งไม่ได้จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นบวกหรือลบต่อการท�าธุรกิจใน

	 ปีนี้		แต่อย่างไรก็ดี	ทางเสนาพร้อมเดินหน้าประกาศลุยธุรกิจอสังหาฯอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย�้าสถิติเมื่อที่ปีผ่านมาเปิดตัวคอนโดมิเนียมสูงสูด	

รั้งเป็นอันดับ	2	ของตลาดเรียลเอสเตท	และเพื่อเป็นการกระตุ้นดีมานด์และก�าลังซื้อตั้งแต่ต้นศักราชใหม่	กับโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษสุดให้กับ

ลูกค้า	ถือเป็นการสร้างสีสันและความคึกคักให้กับตลาดอสังหาฯ	กับแคมเปญ	“ลดทะลุพิกัด”		ซึ่งทางเสนาขนทัพมาแบบจัดหนักจัดเต็มหลากหลาย

โครงการพร้อมอยู่ให้เลือกจับจอง	กว่า	18	โครงการคุณภาพ	ประกอบกับบ้านเดี่ยว	,	Shophouse	และคอนโดมิเนียมท�าเลศักยภาพ	ซื้อเพื่ออยู่เอง

หรือซื้อเพื่อการลงทุนถือเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีก่อนมาตรการ	LTV		(loan	to	Value)	ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)	ที่จะประกาศใช้ในวันที่	

1	เมษายนนี้

	 พบกับไฮไลต์สุดปังกับแคมเปญโปรแรงต้นปี	“ลดทะลุพิกัด”	จอง	+	ท�าสัญญา	+	โอน	ตั้งแต่วันนี้จนกว่ายูนิตพิเศษจะหมด	(จ�านวนจ�ากัด)	

พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด	ดังนี้		1.ดาวน์	0	บาท		2.กู้	100%	3.รับส่วนลดเกือบ	1,000,000	บาท*	สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1775		

SENA เปิดเกมรุกรับปีหมู อัดโปรแรง “ลดทะลุพิกัด” ดาวน์ 0 กู ้ 100 % 
รับส่วนลดเกือบ 1 ล้านบาท 2.

บัตรเครดิตธนชาต จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันเด็กซื้อบัตร Si-Am Big Pack 

ราคาพิเศษเพียง 500 บาท ท่ี Siam Park City3.
	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันเด็กให้ลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต	ชวนลูกจูงหลานมาซื้อบัตร	Si-Am	Big	Pack	ในราคา

พิเศษ	500	บาท	(จากปกติ	900	บาท)	รับสิทธิ์สูงสุด	4	ใบ	/	วัน	/	บัตร	ชุ่มฉ�่าไปกับสวนน�้า	สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นทุกชนิดได้ไม่อั้นตลอดทั้งวัน	

ที่	Siam	Park	City	

	 สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้	–	31	ม.ค.	2562	สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม	ณ	จุดขาย	หรือ	ธนาคารธนชาต	โทร.1770	กด	0	กด	2	

และ	http://www.thanachartbank.co.th
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MK ต้ังบ.ย่อยใหม่ ลุยกิจการท่ีเก่ียวกับสถานพยาบาล

MM ผุดบ.ย่อย MM FR SAS พร้อมไฟเขียวให้ลงทุนในสิทธิ

การเช่าพ้ืนท่ี ท่ี Paris เพ่ือพัฒนาเป็นร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม

4.

6.

	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	MK	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2562	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่	โดยมีรายละเอียดดังนี	

	 ชื่อบริษัท	:	บริษัท	เฮลท์	แอนด์	เวลเนสส์	วิลเลจ	จ�ากัด	(Health	And	Wellness	Village	Co.,	Ltd.)

	 วันที่จดทะเบียน	:	ภายในเดือนมกราคม	2562

	 ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	10,000	หุ้น

	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

	 โครงสร้างการถือหุ้น	:	บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100

	 ประเภทการประกอบการ	:	ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล

	 แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

	 นายนาคิม	ซาเวียร์	ซาลฮานี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มัดแมน	จ�ากัด	(มหาชน)	MM	เปิดเผยว่า	บริษัท	Mudman	International	

Limited	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จัดตั้งบริษัทใหม่	ชื่อบริษัทใหม่	MM	FR	SAS	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศโดย		Mudman	International	

Limited	ถือหุ้นร้อยละ	66.67	และMr.	Guy	Martin	ซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟของร้าน	Le	Grand	Vefour	ถือหุ้นร้อยละ	33.33		

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติให้บริษัท	MM	FR	SAS	(“MM	FR”)	ซึ่งบริษัทย่อย	เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่	ซึ่งตั้งอยู่ที่	78	และ	80	

boulevard	de	Menilmontant,	Paris	โดยมีพื้นที่รวมประมาณ	550	ตารางเมตร	โดยสิทธิการเช่าปัจจุบันมีอายุเหลือ	6	ปีและมีสิทธิในการต่อสัญญา

ต่อไป		เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มต่อไป	โดยคาดว่าจะเพิ่มโอกาสและขีดความสามมารถของบริษัทฯ	ในการขยายธุรกิจด้านอาหาร

และเครื่องดื่มในต่างประเทศ	ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต

	 นางฐิติมา	รุ่งขวัญศิริโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและ	เลขานุการบริษัท	บริษัท	สิงห์	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	S	เปิดเผยว่าตามที่	

บริษัท	เอส	รีท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	ได้ยื่น	แบบค�าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	พร้อมร่างหนังสือชี้ชวนเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์	SPRIME	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2561	และ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	โดยบริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบว่า	บริษัท	เอส	รีท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	จะท�าการเสนอขายหน่วย

ทรัสต์	SPRIME	ระหว่างวันที่	9-11	มกราคม	2562	โดยมี	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)เป็น	ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

	 "บริษัท	เอส	รีท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	จะท�าการเสนอขายหน่วยทรัสต์	SPRIME	ระหว่างวันที่	9-11	มกราคม	2562	และ	คาดว่าจะสามารถจด

ทะเบียนก่อตั้งทรัสต์และท�าการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทฯ	รวมถึงเป็นไปตามข้อก�าหนดและ	เงื่อนไขตามสัญญาเช่าที่ดินและพื้นที่ส�านักงาน	ที่จอดรถ	

และงานระบบสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์	สัญญาแต่งตั้ง	ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	และสัญญาตกลงกระท�าการ(รวมเรียกว่า	“สัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับการจ�าหน่ายไป	ซึ่งสินทรัพย์”)	ภายในเดือน	มกราคม	2562"นางฐิติมา	กล่าว

S ระบุ SPRIME เปิดขายหน่วนลงทุน 9-11 ม.ค.62 
คาดจดทะเบียนฯภายใน ม.ค.น้ี5.
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นายฉลอง	ติรไตรภูษิต	ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	พีทีจี	เอ็น

เนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	มอบเงินบริจาค	จ�านวน	4,000,000	

บาท	ให้แก่	โครงการวิจัยภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬา

ลกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อสนับสนุนงานวิจัยสร้างยาแอนติบอดีรักษาโรค

มะเร็ง	โดยมี	ศ.นพ.สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ	คณบดี		รศ.นพ.ฉันชาย	สิทธิ

พันธุ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	พร้อมด้วยศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา	

หิรัญกาญจน์		หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	และ

อ.นพ.ไตรรักษ์	พิสิษฐ์กุล	หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นผู้รับมอบ	ณ	คณะ

แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

เมื่อเร็วๆ	นี้	นางประณยา	นิถานานนท์	(ซ้าย)	ผู้อ�านวยการ	–	ธุรกิจบัตร

เครดิต	“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		พร้อมด้วย

นางวารุณี	แสงศิรินาวิน	(ที่	3	จากซ้าย)	รองประธาน	บริษัทโนเบิลเรส

เตอท์รองต์	จ�ากัด	และนางสุมนา	จงวัฒนาภิรมย์	(ขวา)	ผู้แทนฝ่ายขาย	

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์	ร่วมกันจับรางวัลผู้โชคดีรับแพ็คเกจบินลัดฟ้า	

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์	จ�านวน	5	

รางวัลๆละ	2	ที่นั่ง	มูลค่ารวม	700,000	บาท	จากแคมเปญร่วมฉลองครบ

รอบ	10	ปี	โมโม	พาราไดซ์	“กินลุ้นโก!	เอ็กซ์คลูซีฟ	ทริป	ทูเจแปน	ไปกับไช

น่าแอร์ไลน์”	ณ	ร้านโมโมพาราไดซ์	สาขาสเปลล์	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค		

ทั้งนี้สมาชิก	เคทีซีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้

PTG		มอบเงินบริจาคให้แก่	“โครงการวิจัยภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง”		

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคทีซีจับรางวัลผู้โชคดีลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น	
ฉลอง	10	ปี	โมโม	พาราไดซ์

1.
2.
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ดร.จื้อ–หง	หลิน	กรรมการอ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน	ถ่าย

ภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสที่บริษัทฯ	มอบทริปสุดพิเศษให้กับตัวแทนเด็กจาก

สมาคมสงเคราะห์เด็กก�าพร้าแห่งประเทศไทย	โดยพาเที่ยวชมเรือหลวงสิมิ

ลัน	อีกทั้งน้องๆจากสมาคมฯ	ยังได้ร่วมส่งก�าลังใจให้ผู้ประสบภัยจากพายุ

ปาบึกผ่านทางเรือหลวงจักรีนฤเบศร	ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมหาก

ต้องออกปฏิบัติการ	ณ	ท่าเรือจุกเสม็ด	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ผ่าน

โครงการ	“เที่ยวตามฝัน	ครั้งหนึ่งในชีวิต”	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว	KGI	ร่วม

ด�าเนินการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	

ร่วม	ททท.	พาน้อง	“เที่ยวตามฝัน	ครั้งหนึ่งในชีวิต”

บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
สวัสดีปีใหม่2562	กองบรรณาธิการ	

ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

3.

4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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